

Thứ Ba 03/11/2020 – Thứ Ba tuần 31 tháng 11 năm.

## BẢN TIẾC NỐI C TRỮ I : TIN MỪNG LUCA 14, 15-24.

Khi ấy, một người đi ngang bàn thờ cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời nhiều người khác. Thấy người dốt nát, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời đến, vì mời số đã dọn sẵn sàng rồi. Những người đi ngang thanh xin kẻ. Người thì nhợt nói với ông rằng: "Tôi mời tôi bạn thân bạn ruột, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kẻ". Người thì nói: "Tôi mời mua năm đôi bò, và tôi phải đi thuê chúng, nên xin ông cho tôi kẻ". Người khác lại rằng: "Tôi mời kẻ và, bởi đó tôi không thể đến được".

"Người đi đầy tớ trở về thu thập lại những người đi đó cho chính mình. Thấy người chủ nhà liền nói với người, kẻ rằng: "Anh hãy cấp tiệc đi ra các công nhân và các ngõ xóm thành phố mà dọn về đây những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt". Người đi đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, như ông ban đã được thi hành, thưa mà hãy còn dẫu". Ông chủ liền bảo người đi đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài được ngõ và cấp ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người bị tật: không mời ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được mời mà ăn tiệc cùng tôi"

## Suy Niệm 2: BÀI TIẾC HIẾP THÔNG

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

**"Phúc thay ai được mời ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa". Đó là hạnh phúc đích thực. Vì bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa là bữa tiệc hiếp thông. Con người được hiếp thông với Thiên Chúa. Không chỉ là đi ngang bàn. Những kẻ được mời sẽ sống. Được hưởng hạnh phúc vinh quang. Thiên Chúa là người mời gọi, mời gọi, mời gọi, mời gọi, mời gọi. Được hiếp thông với Thiên Chúa, con người đi đến viên mãn. Viên mãn trong sự sống. Viên mãn trong hạnh phúc.**

Thờ t đáng tiờ c và đáng buờ n khi con ngườ i chờ khờ khờ bám víu lờ y nhờ ng chân trờ i nhờ hờ p, nhờ ng giá trờ bờ t bờo, nhờ ng mờ nh vờ n hờ nh phúc chóng qua, nhờ ng riêng tờ nhờ nhoi cá nhân ích kờ . Nhờ ng mờ nh ruờ ng, nhờ ng cờ p bờ...Đờ tờ chờ i bờ a tiờ c hiờ p thông. Tờ chờ i hờ nh phúc đích thờ c, lờ n lao, toàn vờ n cờ a Nờ c Trờ i. Nhờ ng ngườ i nghèo không có gì đờ bám víu lờ i đờ mờ lòng hiờ p thông. Nên đờ vào Nờ c Trờ i theo lờ i mờ i cờ a Thiên Chúa.

Thờ c ra ờ trong Thiên Chúa ta không mờ t gì hờ t. Chờ nên phong phú hờ n. Thờ Rờ-ma điờ n tờ mờ u nhiờ m hiờ p thông trong mờ t thân thờ . Các chi thờ tham đờ vào sờ sờ ng toàn thân. Nhờ ng mờ i chi thờ vờ n có đờ c sờ c và nhiờ m vờ riêng. Rờ t cờ n thiờ t cho toàn thờ . Cũng vờ y trong Nờ c Chúa có nhiờ u chờ c năng. Ai ờ đờu hờy làm viờ c cờ a mình cho tờ t là góp phờ n vào sờ c sờ ng cờ a toàn thờ . Nhờ ng phờ i biờ t trờ n và kờ t hờ p vờ i ngườ i khác. "Chúng ta tuy nhiờ u nhờ ng chờ là mờ t thân thờ trong Đờ c Ki-tờ, mờ i ngườ i liên đờ i vờ i nhờ ng ngườ i khác nhờ nhờ ng bờ phờ n cờ a mờ t thân thờ " (năm lờ ).

Đờ đi vào mờ u nhiờ m hiờ p thông vờ i Thiên Chúa và vờ i anh em, ta phờ i mờ c lờ y tâm tình cờ a Chúa Giê-su Ki-tờ. Tờ khiêm tờ hờ . Hoàn toàn vờ ng phờ c thánh ý Chúa Cha. Hoàn toàn hiờ n mình cho anh em. "Chúa Giê-su Ki-tờ vờ n dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phờ i nhờ t quyờ t duy trì đờ a vờ ngang hàng vờ i Thiên Chúa, nhờ ng đờ hoàn toàn trút bờ vinh quang, mờ c lờ y thân nô lờ , trờ nên giờ ng phờ nhân, sờ ng nhờ ngườ i trờ n thờ . Ngườ i lờ i còn hờ mình, vờ ng lờ i cho đờ n nờ i bờ ng lòng chờ u chờ t, chờ t trên cây thờ p tờ . Chính vì thờ , Thiên Chúa đờ siêu tôn Ngườ i"(năm chờ n).

Tờ bờ bờ n thân đờ chu toàn thánh ý Chúa Cha. Ta chu toàn nhiờ m vờ cờ a mình. Thiên Chúa đờ c tôn vinh. Và chính bờ n thân ta cũng đờ c tôn vinh. Và vì sờ ng mờ u nhiờ m hiờ p thông trờ n vờ n, ta đờ c hờ ng trờ n vờ n sờ c sờ ng cờ a toàn nhiờ m thờ . Và góp phờ n vào sờ c sờ ng cờ a nhiờ m thờ Chúa Ki-tờ.

Kính chuyờ n:

Hờ ng

  

-----